



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ด้านสาธารณสุข ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านสาธารณสุข
สังกัดฝ่ายพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ อัตรา

เลขประจำตัวสอบ	ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม	หมายเหตุ
๐๑-๐๑	๑	นายอินทร์ศร พรหมมินทร์	๘๙.๒๙	ผ่านเกณฑ์

เงื่อนไขการจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

ให้ผู้ผ่าน...

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ รายงานตัวแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการจ้าง เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ด้านสาธารณสุข พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ชั้น ๓ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการจ้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจิตพล อภิติมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่